

Số: 121/KH-LĐLĐ

Bắc Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2020

## **KẾ HOẠCH**

### **Tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang năm 2020**

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh Bắc Giang: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); 125 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1895-10/10/2020) và là năm diễn ra đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang với những nội dung như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Nhằm khơi dậy phong trào văn hóa, văn nghệ trong công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong công tác, lao động sản xuất; kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn tổ chức hội diễn ở đơn vị mình hoặc lựa chọn các tiết mục xuất sắc, thành lập đoàn tham gia hội diễn do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

#### **II. NỘI DUNG**

##### **1. Đối tượng tham gia**

Cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động thuộc liên đoàn lao động huyện, thành phố; các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh (cả chỉ đạo trực tiếp và chỉ đạo phối hợp) có thời gian công tác từ 6 tháng trở lên tính đến hết ngày 30/9/2020 (tính trên sổ bảo hiểm xã hội).

Để góp phần nâng cao chất lượng Hội diễn, mỗi đơn vị được tuyển chọn, bổ sung thêm lực lượng không nằm trong đối tượng như trên tối đa là 05 diễn viên.

## 2. Chủ đề

Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống dân tộc; ca ngợi ngành, nghề; ca ngợi giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam.

**3. Thể loại:** Ca, múa, nhạc.

Ca: đơn ca, song ca, tốp ca, hợp ca.

Múa: múa đơn, múa đôi, múa tập thể.

Nhạc: độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ...

## 4. Thời gian đăng ký, họp chuyên môn và tổ chức Hội diễn

Các đơn vị gửi bản đăng ký các tiết mục tham gia Hội diễn về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo; có mẫu đăng ký kèm theo) **chậm nhất ngày 15/9/2020**, trong đó mỗi liên đoàn lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh và công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh được đăng ký 01 chương trình tham gia tối đa 30 phút, gồm đủ thể loại ca, múa, nhạc (không diễn kịch, ngâm thơ, tiểu phẩm).

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch Hội diễn (có giấy mời sau). Tổ chức Hội diễn trong 02 ngày, dự kiến vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2020 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (số 68, đường Lê Hồng Phong, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang).

## 5. Giải thưởng

**5.1. Giải tập thể** (gồm tiền thưởng và cờ giải).

03 giải nhất mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng.

03 giải nhì mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng.

06 giải ba mỗi giải trị giá 4.000.000 đồng.

Một số giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

\* Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự Hội diễn.

**5.2. Giải tiết mục** (gồm tiền thưởng, giấy chứng nhận và huy chương).

25 huy chương vàng, mỗi giải trị giá 1.200.000 đồng.

30 huy chương bạc, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

35 huy chương đồng, mỗi giải trị giá 800.000 đồng.

Một số giải khuyến khích và giải phụ khác mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế Ban Tổ chức Hội diễn sẽ điều chỉnh cơ cấu giải thưởng cho phù hợp.

## 6. Kinh phí

Liên đoàn lao động huyện, thành phố; các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh sử dụng kinh phí chi hành chính năm 2020, từ nguồn xã hội hóa và sẽ được Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ tối đa là 40.000.000 đồng đối với những công đoàn cấp trên cơ sở tham gia đầy đủ các nội dung Hội diễn do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

## III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Liên đoàn Lao động tỉnh

Thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký Hội diễn và ban hành thể lệ Hội diễn (kèm theo Kế hoạch này).

Chuẩn bị kinh phí và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội diễn.

### 2. Các cấp công đoàn

Đăng ký các tiết mục tham gia Hội diễn và tham gia buổi họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch diễn đúng thời gian quy định; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tham gia Hội diễn cấp tỉnh. Chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian, vật chất... tổ chức tập luyện để tham gia Hội diễn đạt kết quả. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, liên hệ với Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh (điện thoại 02043.550.311) để được giải đáp.

*Nơi nhận:*

- Lưu: VT.

*Bản điện tử:*

- Thường trực ĐCT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo TLĐLĐVN, Văn phòng TLĐLĐVN;
- Ban Tuyên giáo TU, Ban Dân vận TU, UBMTTQ tỉnh;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký Hội diễn;
- Các ban, Văn phòng, VPUBKT LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành, CĐVC, CĐ các KCN tỉnh và CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;
- Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (để chuẩn bị);
- Lưu BTG.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Bắc**



## THỂ LỆ

### Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang năm 2020

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 421/KH-LĐLĐ ngày 23/6/2020)

## I. QUY ĐỊNH CHUNG

Các tiết mục tham gia hội diễn phải có nội dung, thể loại, đối tượng đúng như Kế hoạch Hội diễn ban hành (khuyến khích những ca khúc mới sáng tác về Bắc Giang). Lưu ý:

+ Những bài hát bằng tiếng dân tộc thiểu số hoặc tiếng nước ngoài phải có một lần hát bằng Tiếng Việt phổ thông hoặc có phần dịch lời sang Tiếng Việt. **Các tiết mục biểu diễn không được thu thanh trước** (trừ âm nhạc phục vụ cho tiết mục múa và độc tấu nhạc cụ). **Tiết mục múa độc lập phải được diễn viên thể hiện trên nền nhạc không được viết lời.**

+ Giải tập thể chỉ xét cho những đơn vị có chương trình tham gia Hội diễn gồm đủ 03 thể loại: ca, múa, nhạc.

+ Mỗi diễn viên chỉ được quyền tham gia thi diễn cho một đơn vị trong suốt thời gian Hội diễn.

+ Mỗi đơn vị được tham gia Hội diễn 01 chương trình với thời gian tối đa 30 phút và mỗi chương trình phải có ít nhất 04 tiết mục trở lên. Đơn vị nào diễn quá thời lượng cho phép mỗi phút trừ 01 điểm vào tổng điểm các tiết mục của đơn vị đó (dưới 60 giây tính tròn 01 phút). Các đoàn sắp xếp thời gian đảm bảo hợp lý, khoa học, không để thời gian trống trên sân khấu.

+ Diễn viên của các đơn vị phải có mặt đúng giờ dự lễ khai mạc. Trong suốt thời gian Hội diễn, các đơn vị tập trung tại hội trường để theo dõi, cổ vũ, động viên các đơn vị tham gia dự thi. Thứ tự các đơn vị diễn theo lịch bốc thăm; diễn viên của các đơn vị phải tiếp cận phía sau sân khấu trước khi đến lượt diễn của đoàn mình 15 phút. Thời gian để các đơn vị tiếp quản sân khấu là 5 phút. Đơn vị nào vi phạm quá thời gian tiếp quản quy định sẽ bị trừ 01 điểm vào tổng điểm các tiết mục của đơn vị đó.

## II. THANG ĐIỂM, CÁCH CHẤM ĐIỂM VÀ GIẢI THƯỞNG

**1. Thang điểm và cách chấm điểm:** Chấm theo thang điểm 10 (có điểm lẻ từ 0,25 điểm). Các thành viên ban giám khảo chấm điểm độc lập, căn cứ kết quả chấm điểm của từng thành viên ban giám khảo để tính điểm bình quân cho từng tiết mục.

Điểm chênh lệch giữa giám khảo chấm điểm cao nhất với giám khảo chấm điểm thấp nhất cho một tiết mục không quá 02 điểm; trong quá trình tổng hợp kết quả, thư ký phát hiện chênh lệch quá 02 điểm phải gửi lại ban giám khảo để hội ý, thống nhất.

## 2. Giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng (theo Kế hoạch).

\* **Giải tiết mục:** được tính theo nguyên tắc điểm từ cao xuống thấp.

\* **Giải tập thể:** được tính căn cứ vào

+ Tham gia đủ 03 thể loại, bảo đảm thời gian quy định;

+ Kết quả chấm điểm bình quân của các tiết mục trong chương trình của đơn vị;

+ Chất lượng của cả chương trình tham dự Hội diễn bao gồm: nội dung chủ đề, bố cục, đạo diễn, dàn dựng, sắp xếp các tiết mục,...

## III. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC

Trong suốt quá trình Hội diễn, các đoàn có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản trang thiết bị của đoàn mình. Các đơn vị trên địa bàn thành phố Bắc Giang cử thêm ít nhất 25 người để tham gia cổ vũ phong trào trong các buổi của hội diễn; các diễn viên, cổ động viên thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, cổ vũ vô tư, khách quan, không làm ảnh hưởng đến phần diễn của đơn vị khác, (**chỉ được tặng hoa, chụp ảnh sau khi phần thi của đoàn mình đã kết thúc**).

Ban Tổ chức Hội diễn chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội diễn đạt kết quả. Các đoàn có nhu cầu khớp nhạc, chạy thử chương trình, đăng ký với Ban Tổ chức Hội diễn trong buổi họp chuyên môn, bốc thăm, xếp lịch Hội diễn để bố trí, sắp xếp (*Các đoàn chỉ khớp nhạc, chạy thử một lần những tiết mục có công phu trong việc dàn dựng*). Đơn vị nào có thắc mắc, khiếu nại thì Trưởng đoàn báo cáo (có đầy đủ chứng cứ) cho Ban Tổ chức Hội diễn trước 10 phút khi đơn vị đó vào biểu diễn. Khi được xác minh là đúng như khiếu nại, những đơn vị nào vi phạm sẽ bị Ban Tổ chức xử lý.

Căn cứ vào số lượng các đơn vị đăng ký và số tiết mục tham gia của các đoàn, **Ban Tổ chức sẽ quyết định cơ cấu giải thưởng cho phù hợp**. Yêu cầu các đơn vị tham gia Hội diễn thực hiện nghiêm túc những nội dung quy định trong Thể lệ Hội diễn./.

Đơn vị.....

(Mẫu 1)

**BẢNG CHẤM ĐIỂM**  
**Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động năm 2020**

STT	Tên tiết mục	Sáng tác	Thể loại	Người biểu diễn	Thang chấm điểm			Tổng điểm	Ghi chú
					Nội dung (2 điểm)	Trang phục (2 điểm)	Biểu diễn (6 điểm)		
1	VD: Trống hội thi đua	Quốc Dũng	Tốp ca	Tốp ca nam nữ					

Các đơn vị điền các tiết mục dự thi của đơn vị mình

**GIÁM KHẢO**

Gửi qua địa chỉ Email: [bantuyengiaocongdoan@gmail.com](mailto:bantuyengiaocongdoan@gmail.com)

(Ký tên)

Tên đơn vị.....

(Mẫu 2)

**BẢN DĂNG KÝ**

Các tiết mục tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Giang năm 2020

STT	Thể loại	Tên tiết mục	Sáng tác	Người trình bày	Ghi chú
1	VD: Trống hội thi đua	Quốc Dũng	Tốp ca	Tốp ca nam nữ	

Gửi qua địa chỉ Email: [bantuyengiacongdoan@gmail.com](mailto:bantuyengiacongdoan@gmail.com)

Sau đó gửi bản có chữ ký, đóng dấu của đơn vị dự thi vào buổi bốc thăm.

Ngày tháng năm 2020

**ĐƠN VỊ DĂNG KÝ**

*(Ký đóng dấu)*